

Hải quân Đại tá Tuấn Nguyễn được chính thức thăng cấp Phó Đề đốc Hải quân Hoa Kỳ

Posted on [August 3, 2024](#)

Nguyễn Quân



Phó Đề đốc Tuấn Nguyễn phát biểu trong buổi lễ thăng cấp trên Soái hạm Blue Ridge (LCC 19) ngày 1 tháng 8 năm 2024 (Ảnh của Trung sĩ Hải quân Ryan Breeden – dvidshub.net).

Hải quân Đại tá Tuấn Nguyễn vừa được chính thức thăng cấp Phó Đề đốc Hải quân Hoa Kỳ ngày 1 tháng 8 năm 2024, buổi lễ thăng cấp diễn ra trên Soái hạm Blue Ridge (LCC 19) tại căn cứ Hải quân CHANGI, Singapore. Ông được Phó Đô đốc Fred Kacher, Tư lệnh Đệ Thất hạm đội tuyên thệ thăng cấp Phó Đề đốc và vinh danh công trạng cùng với thành tích xuất sắc của ông trong suốt thời gian phục vụ Hải quân Hoa Kỳ. Hiện diện trong buổi lễ thăng cấp còn có gia đình ông, Quan khách và Quân nhân Hải quân các cấp.

Ông là Phó Đề đốc Hải quân* gốc Việt thứ hai và là vị tướng gốc Việt thứ sáu trong Quân đội Hoa Kỳ. Phó Đề đốc Tuấn Nguyễn là 1 trong 26 Hải quân Đại tá** ngành tác chiến/yểm trợ Hải quân (Line Officer) được Tổng thống đề cử thăng cấp Phó Đề đốc (Rear Admiral (lower half)) sau khi ông được Hội đồng thăng cấp Hải quân (Flag Officer Selection Board) quyết định chọn đề cử thăng cấp Phó Đề đốc cho tài khoá FY-25, và đã được Ủy ban Quân vụ Thượng viện xác nhận bầu chọn vào ngày 23 tháng 3 năm 2024.

Phó Đề đốc Tuấn Nguyễn sinh tại Vũng Tàu, Việt Nam, ông rời Việt Nam khi Sài Gòn sụp đổ ngày 30 tháng 4 năm 1975, và được chiến hạm Hải quân Việt Nam Cộng hòa cứu vớt trong đoàn người di tản với Khu trục hạm USS Kirk Hải quân Hoa Kỳ hộ tống đoàn chiến hạm Hải quân VNCH đến Vịnh Subic Phi Luật Tân. Sau đó ông được định cư tại Tiểu bang Chicago và tốt nghiệp Đại học tại Tiểu bang California.



Phó Đô đốc Fred Kacher, Tư lệnh Đệ Thất hạm đội tuyên thệ thăng cấp Phó Đề đốc cho Hải quân Đại tá Tuấn Nguyễn buổi lễ thăng cấp (Ảnh của Trung sĩ Hải quân Ryan Breeden – dvidshub.net).

Trước khi gia nhập Hải quân Hoa Kỳ, ông làm việc cho hãng Rockwell International aerospace program và hãng Unocal Oil refineries tại Southern California. Ông gia nhập Hải quân Hoa Kỳ mang cấp bậc Hải quân Thiếu úy ngành Công binh chiến đấu Hải quân (Navy Seabee Combat Warfare) vào năm 1996. Năm 2006, ông được chuyển sang ngành giao tế ngoại giao và cộng đồng của Hải quân trong vai trò Sĩ quan giao tế (Foreign Area Officer (FAO)). Thời gian này, ông là Sĩ quan giao tế cộng đồng phục vụ tại Phòng nhân viên Hải quân tại Millington, Tennessee. Tháng 10 năm 2016, ông được biệt phái sang phục vụ tại Trung tâm an ninh Á Châu-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye (Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies), tại đây ông là Sĩ quan trong chương trình hợp tác an ninh Quân sự với các Quốc gia Đông Nam Á và Ấn Độ.

Ông có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực giao tế ngoại giao trong vực khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Ông từng là Sĩ quan phục vụ cộng đồng/Sĩ quan xử lý thường vụ phụ trách xây dựng căn cứ tiếp vận Hải quân Hoa Kỳ tại Singapore. đây là nơi đồn trú của Lực lượng đặc nhiệm 73 tiếp vận Hải quân của Đệ Thất Hạm đội, và Hải đội 7 Khu trục hạm; Sĩ quan giao tế Hải quân Hoa Kỳ tại các Quốc gia Cam Bốt, Phi Luật Tân và Việt Nam kiêm Giám đốc kế hoạch và chính sách Quốc tế cho Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương; Sĩ quan phụ tá cho Tùy viên cao cấp Quốc phòng Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại New Delhi, Ấn Độ. Ông từng phục vụ tại Đơn vị II yểm trợ xây cất Hải quân tại Port Hueneme, California, LA; Chỉ huy trưởng Hải quân khu vực Tây Bắc Bangor, Washington; Và phục vụ trong lãnh vực kỹ thuật cơ khí Hải quân tại Northwest, Bremerton.

Phó Đề đốc Tuấn Nguyễn hoàn tất Văn bằng Cử nhân khoa học cơ khí tại Đại học California tại Santa Barbara; Văn bằng Cao học khoa học cơ khí tại Đại học Loyola Marymount; Văn bằng Cao học quản trị kinh doanh tại Đại học Southern California. Ngoài ra ông đã thụ huấn và tốt nghiệp tại trường Chỉ huy và Tham mưu Lục quân tại Fort Leavenworth, Kansas

và Trường Tham mưu và chiến tranh hỗn hợp tại Norfolk, Virginia. Ông còn là hội viên hiệp hội quản trị chuyên nghiệp.

Phó Đề đốc Tuấn Nguyễn được ân thưởng các loại huy chương cao quý như: Huy chương Region of Merit; Huy chương the Defense Meritorious Service Medal, 2 huy chương the Meritorious Service Medal, 3 huy chương the Navy Commendation Medal, 2 huy chương the Joint Service Achievement Medal; 2 huy chương the Navy and Marine Corps Achievement Medal và một số huy chương huy hiệu Hải quân Hoa Kỳ.



Phó Đô đốc Fred Kacher, Tư lệnh Đệ Thất hạm đội giới thiệu và vinh danh công trạng của Phó Đề đốc Tuấn Nguyễn với Quan khách trong buổi lễ thăng cấp (Ảnh của Trung sĩ Hải quân Ryan Breedon – dvidshub.net)

Theo tài liệu thăng cấp tướng Hải quân Hoa Kỳ, xin được tóm lược như sau: Hội đồng thăng cấp tướng Hải quân Hoa Kỳ (Navy Flag Officer Promotion Selection Board)*, được hình thành để chọn thăng cấp Đại tá lên Phó Đề đốc và Phó Đề đốc lên Đề đốc Hải quân, ngoài ra Hội đồng thăng cấp Sĩ quan Hải quân (Active Duty Officer Promotion Boards) cũng là nơi chọn thăng cấp Sĩ quan các cấp Hải quân. Cũng tương tự như các Hội đồng thăng cấp Lục quân, Không quân và Thủy quân lục chiến, vì mỗi Quân chủng đều có Hội đồng thăng cấp riêng. Hội đồng thăng cấp tướng Hải quân gồm nhiều Sĩ quan cấp tướng Hải quân, đứng đầu là vị Đô đốc, Chủ tịch hội đồng thăng cấp và các vị Tướng Trưởng các ngành của Hải quân cùng với các vị Tướng thành viên. Họ quyết định chọn đề cử một số HQ Đại tá lên Phó Đề đốc tùy theo nhu cầu mỗi năm Hải quân cần, như trường hợp năm nay, 2024, Hải quân cần 26 Phó Đề đốc hiện dịch (active duty) ngành tác chiến/yểm trợ (**Line Officer**)**, 4 Phó Đề đốc hiện dịch ngành chuyên môn Hải Quân (**Staff Corps Officers**)*** và 10 Phó Đề đốc trừ bị (reserve) các ngành tác chiến/yểm trợ và chuyên môn Hải quân để thay thế cho một số Phó Đề đốc được thăng cấp lên Đề đốc và một số vị phải về hưu.

Hội đồng thăng cấp Hải quân phải cân nhắc quyết định chọn đề cử một số Đại tá xuất sắc, có tài lãnh đạo chỉ huy và kiến thức quân sự trong số 3100 Đại tá Hải quân hiện dịch để thăng cấp lên Phó Đề đốc, danh sách các vị Đại tá được chọn sẽ được gửi đến Bộ quốc phòng và Bộ tham mưu liên quân duyệt lại. Tiếp theo danh sách sẽ được gửi đến Tổng thống đề cử thăng cấp. Tổng thống được ủy quyền với sự cố vấn của Bộ quốc phòng và Bộ tham mưu liên quân. (Tổng thống cũng có thể đề cử thăng cấp cho bất cứ Hải quân Đại tá

nào, dù không có tên trong danh sách do Hội đồng thăng cấp đề cử, nếu vị Đại tá đó đã phục vụ cho lợi ích của Quốc gia, nhưng điều này không thường phổ biến).

Sau khi Tổng thống đề cử thăng cấp, danh sách các Hải quân Đại tá được đề cử thăng cấp Phó Đề đốc sẽ được gửi đến Quốc hội chuyển qua Ủy ban Quân vụ Thượng viện xác nhận bầu chọn. Sau khi được Ủy ban Quân vụ Thượng viện bầu chọn, các vị Đại tá được đề cử sẽ được chính thức thăng cấp Phó Đề đốc.

Vì số Phó Đề đốc có hạn, Hải quân 107, Thủy quân lục chiến 37 Chuẩn tướng (CT), Lục quân 103 CT, Không quân và Lực lượng không gian 99 CT và Lực lượng không gian 11 CT, nên một số Phó Đề đốc phải về hưu trước khi một số Đại tá được thăng cấp. Tất cả các sĩ quan Phó Đề đốc phải về hưu sau 5 năm mang cấp bậc hoặc 30 năm phục vụ, trừ khi họ được thăng cấp Đề đốc hoặc tái bổ nhiệm thêm nhiệm kỳ phục vụ lâu hơn. Nếu không thì tất cả Phó Đề đốc phải về hưu vào tháng sau sinh nhật thứ 64 của họ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể hoãn việc nghỉ hưu của một sĩ quan Phó Đề đốc cho đến sinh nhật thứ 66, và Tổng thống có thể trì hoãn việc về hưu của một Phó Đề đốc cho đến sinh nhật thứ 68 của vị Phó Đề đốc đó. Các Phó Đề đốc thường về hưu trước độ tuổi theo luật định và giới hạn nhiệm vụ, để không cản trở quá trình thăng cấp và binh nghiệp của Sĩ quan cấp dưới. Sĩ quan Phó Đề đốc cũng có thể tự nguyện về hưu vì lý do cá nhân.

Dựa trên các tài liệu tham khảo cho thấy, Hội đồng thăng cấp Hải quân phải cân nhắc tuyển chọn những Hải quân Đại tá có tài lãnh đạo chỉ huy, thành tích xuất sắc và kiến thức quân sự để bảo đảm những Đại tá được đề cử xứng đáng là những Phó Đề đốc chỉ huy phù hợp với các hoạt động chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ.



Bà Cindy Nguyen, tặng vòng hoa vải cho chồng bà, Phó Đề đốc Tuấn Nguyễn, trong buổi lễ thăng cấp (Ảnh của HQ Trung úy Sarah Merrill).

Sĩ quan gốc Việt phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ tính đến tháng 8 năm 2024, có 2 Phó Đề đốc (1, Phó Đề đốc Tuấn Nguyễn; 2, Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn đã hồi hưu), 22 Đại tá đương nhiệm (13 vị hồi hưu và 1 vị qua đời), khoảng 60 Trung tá và trên 120 Thiếu tá (không tính Sĩ quan cấp Ủy).

Phó Đề đốc Tuấn Nguyễn là vị tướng gốc Việt thứ sáu trong quân đội Hoa Kỳ, năm vị tướng Hoa Kỳ gốc Việt trước ông gồm có: Thiếu tướng John R Adwards, Giám đốc chiến lược Quốc phòng, Hội đồng an ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc, Washington, D.C; Thiếu tướng William H. Seely III, Chỉ huy trưởng tình báo, Bộ tư lệnh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ; Thiếu tướng

Lương Xuân Việt, nguyên Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Nhật Bản, hồi hưu vào tháng 6 năm 2021. Phó đề đốc Nguyễn Từ Huấn, nguyên Chỉ huy phó an ninh mạng kỹ thuật điện tử, Bộ tư lệnh kỹ thuật hàng hải Hải quân Hoa Kỳ (NAVSEA), hồi hưu ngày 7 tháng 10 năm 2022 và Thiếu tướng Lapthe C. Flora, phụ tá Tư lệnh vệ binh Quốc gia Arlington, Virginia, hồi hưu vào tháng 4 năm 2024.

Dự đoán trong 102 Đại tá Hải, Lục, Không quân, Thủy quân lục chiến và Đoàn y tế công cộng (USPHS) Hoa Kỳ gốc Việt đương nhiệm (55 hồi hưu, 2 qua đời) có thể sẽ có vị được thăng cấp Chuẩn tướng/Phó Đề đốc vào năm 2025. Có một số vị Đại tá đang giữ những cương vị chỉ huy quan trọng trong các Quân chủng Hải, Lục, Không quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Họ là những ứng viên sáng giá để trở thành những vị tướng trong tương lai !

Người Việt Quốc gia hải ngoại tại Hoa Kỳ và trên toàn Thế giới vô cùng hãnh diện về sự cống hiến của Phó Đề đốc Tuấn Nguyễn và tất cả những Quân nhân gốc Việt đã và đang phục vụ, chiến đấu trong Quân lực Hoa Kỳ.

Chúc Phó đề đốc Tuấn Nguyễn thăng tiến hải nghiệp.

Chú thích:

*Hoa Kỳ có 4 Lực lượng có Sĩ quan mang cấp Phó đề đốc (Rear admiral (lower half)) tương đương với cấp bậc Chuẩn tướng (Brigadier general), đó là các lực lượng: Hải quân (Navy), Tuần duyên (USCG); Đoàn y tế công cộng (USPHS) và Đoàn Quản trị Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA); **Ghi theo cấp bậc Đại tá Hải quân Hoa Kỳ (Navy Captain).

*****Ngành Sĩ quan tác chiến (chủ lực) của hải quân Hoa Kỳ (Line Officer)** được chia ra thành hai ngành gồm: Sĩ quan tác chiến không giới hạn (Unrestricted Line Officers) và Sĩ quan yểm trợ tác chiến giới hạn (Restricted Line Officers).

******Sĩ quan ngành chuyên môn phục vụ Hải quân (Staff Corps Officers)** gồm có 8 ngành: Bác sĩ, Nha sĩ, Điều dưỡng và Chuyên viên y tế thuộc Bộ chỉ huy Quân y Hải quân; Sĩ quan Kỹ sư công chánh (Công binh hải quân) và Sĩ quan tiếp liệu Hải quân thuộc Bộ chỉ huy tiếp vận Hải quân; Sĩ quan luật sư Quân pháp và Sĩ quan Tuyên úy Tôn giáo trực thuộc Bộ hải quân.

Nguồn tài liệu: navy.mil/Leadership; congress.gov/nomination; defense.gov/New; mynavyhr.navy.mil; dvidshub.net; Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies; en.wikipedia.org; VOA; bienxua-Sĩ Quan Hoa Kỳ gốc Việt thứ 6 thăng cấp tướng: Hải Quân Đại Tá Tuấn Nguyễn được đề cử thăng cấp Phó Đề Đốc.

Nguồn: <https://dongsongcu.wordpress.com/2024/08/03/hai-quan-dai-ta-tuan-nguyen-duoc-thang-cap-pho-de-doc-hai-quan-hoa-ky/>

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 10800 TÁC PHẨM